

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กษ ๑๐๐๔/ ๖ ๗๗๔



กรมส่งเสริมการเกษตร  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท. ๑๐๔๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง คำนิยามในการรายงานพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ประชุมได้กำหนดคำนิยามเกี่ยวกับการรายงานพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี้

๑. ประสบภัย หมายถึง จำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าที่อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติของจังหวัด ซึ่งได้รับการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากภัยพิบัติ

วิธีการ เมื่อจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัย โดยพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และดำเนินการสอบถามข้อมูลในพื้นที่เบื้องต้นว่าได้รับผลกระทบ

๒. คาดว่าจะเสียหาย หมายถึง จำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์ และแปลงหญ้าในพื้นที่ประสบภัยซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหาย

วิธีการ พิจารณา จำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์ และแปลงหญ้า โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง

๓. ความเสียหาย หมายถึง จำนวนพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

วิธีการ เป็นข้อมูลจากการสำรวจรายบุคคลตามแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยรายหมู่บ้าน (กษ ๐๒)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามคำนิยามและวิธีการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรกรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถ อินทลักษณ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองแผนงาน  
โทรศัพท์ ๐ -๒๕๕๓-๔๕๒๓  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐-๗๐๒๖

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑	วิธีการกำหนดค่านิยามพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

#### เรื่องเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้จัดทำค่านิยามเกี่ยวกับการรายงานพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งประเทศ

#### การดำเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายศุภชัย บานพับทอง) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

#### ๑. ค่านิยาม และวิธีการ

**ประสบภัย** หมายถึง จำนวน พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าที่อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติของจังหวัด ซึ่งได้รับการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากภัยพิบัติ

**วิธีการ** เมื่อจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัย โดยพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และดำเนินการสอบถามข้อมูลในพื้นที่เบื้องต้นว่าได้รับผลกระทบ

**คาดว่าจะเสียหาย** หมายถึง จำนวน พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้า ในพื้นที่ประสบภัยซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหาย

**วิธีการ** พิจารณาจำนวน พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้า โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง

**ความเสียหาย** หมายถึง จำนวน พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์และแปลงหญ้า ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

**วิธีการ** เป็นข้อมูลจากการสำรวจรายบุคคลตามแบบประมวรวรรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยรายหมู่บ้าน(กษ ๐๒) ที่ได้รับการรับรอง

#### ๒. ระบบการรายงาน

กำหนดวันที่รายงาน	ทุกวัน นับตั้งแต่เกิดภัย จนกว่าภัยจะสิ้นสุด
แบบรายงาน	ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมงกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	ระดับอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ระดับจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ระดับกรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ระดับกระทรวง สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.
ช่องทางการรายงาน	E-mail, โทรสาร, โทรศัพท์

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีประจำทุกสัปดาห์ ปรากฏว่า กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่คาดว่าจะเสียหายไม่ตรงกัน ทั้งนี้ จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเห็นควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณา หากเห็นชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้แจ้งหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดปฏิบัติเหมือนกัน